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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญที ่3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 

วันศุกร์ ที่  20 สิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมนึก  จันทร์หอม ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
2 นายเอกภาค  จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น เอกภาค  จันทรา 
3 นายสุทธิพร   สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น สุทธิพร สุภา 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ  อะกะเรือน 
6 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
7 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธเนศ  วิริยะ 
8 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
9 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 

10 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
11 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ ปัญจะเรือง 
12 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
13 นายสวัสดิ์  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสดิ์  สุกิน 
14 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
15 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
16 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
17 นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เขื่อนแก้ว 
18 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล  จำรัสคีรีไพร 
19 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
20 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
21 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
22 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
23 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
24 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อภิสิทธิ์  ชลธารพนา 
25 นายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑5 อธิป ภัทรบรรพต 

 
ผู้ลาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
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ผู้ขาดประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
3 นายนิคม  ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม  ปิ่นหอม 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด รก. ปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์ ใจแปง 
6 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
7 นางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา เปาริบุตร 
8 นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จิรภัทร  ศรีใจ 
9 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นวก.คลัง รก. ผอ.กองคลัง อรพิน ดวงต๋า 

10 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกร วสันต์ ศรีสนอง 
 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่า                                         
ม ีสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อนปิ ่นมาประช ุม จำนวน 25 คน ครบองค์ประช ุมแล้ว                                             
จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                    
ม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป       
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
 

  นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ
ที่ 3  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
ม่อนปิ่น อาศัยตามอำนาจความมาตรา 54 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
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ตำบล พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 25(1) และข้อ 23 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีผู้มาประชุมที่
ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้ว
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 25 คน ในการประชุมในวันนี้เป็น
การประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระท่ีสองและวาระที่สามและ
มีเรื่องอ่ืนๆทำอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อพิจารณา 
     ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 1 วันที ่ 11 สิงหาคม 2564        
และสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 

   - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
4.1 รายงานผลพิจารณาคำแปรญัตติโดยละเอียดในญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 4.1 รายงานผลพิจารณาคำ
แปรญัตติโดยละเอียดในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เมื่อการประชุมสมัยสามัญที่ 
3 ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 2 เมื ่อวันที ่ 15 สิงหาคม 2564 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ           
จำนวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสวัสดิ์ สุกิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
 2. นายเอกภาค จันทรา    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

3. นายอธิป ภัทรบรรพต    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
โดยในมติในที ่ประชุมได้มีการกำหนดให้วันที ่ 16-18 สิงหาคม 2564 ให้ทางสมาชิกสภาผู ้ที ่ประสงค์            
จะยื่นเสนอคำแปรญัตติได้ และทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้ว ต่อไปจะขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขออนุญาตประธานสภาครับ ขออนุญาต
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
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 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
  ตามคำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ 1/2564 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการประชุมสภาสมัย
สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน 
ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2565 ครบตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ที่สภามีมติรับ
หลักการแล้วโดยละเอียดจึงรายงายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 และรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
พร้อมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามร่างเดิม ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 
ผู้มาประชุม  

1. นายสวัสดิ์ สุกิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
2. นายเอกภาค จันทรา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
3. นายอธิป ภัทรบรรพต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรภัทร ศรีใจ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม    -เวลา 08.30 น. 
 เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติฯมาพร้อมกันทุกคนแล้ว คณะกรรมการ
แปรญัตติได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุม
ชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
 ในคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผู้ที่มีอายุมากที่สุด ได้แก่ นายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 จึงได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว และดำเนินการประชุมเพื่อเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามลำดับ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งให้ทราบ 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องพิจารณา 
 

  3.1 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ปฏิบัติ 

หน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีมติเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ จำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่รับคำแปรญัตติที่สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติ         
และพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
ม่อนปิ่นมีมติรับหลักการแล้ว โดยละเอียดและมีมติกำหนดวันเวลาและสถานที่ รับคำแปรญัตติ จำนวน 3 คน 
ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 ประกอบด้วย 
 

1. นายสวัสดิ์ สุกิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
2. นายเอกภาค จันทรา       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
3. นายอธิป ภัทรบรรพต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
 

 ในลำดับต่อไป เป็นการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสาม
ท่าน พิจารณาคัดเลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 1 คน 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
เสนอนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7          
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7              
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเลือก นายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 7 เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

 

 3.2 การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

   นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7              
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเลือก
กันเองเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
เสนอ นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 12 เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
   นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7              
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
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   นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7              
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเลือก นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
 

   นายสวัสดิ ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 7              
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชั่วคราว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่
รับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 ดังนั้นจึงให้คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติ
หน้าที่ตามวันและเวลาดังกล่าว และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยละเอียด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 16.40 น.  
ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 
 ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

 ปิดประชุม  - เวลา 09.30 น. 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 
ผู้มาประชุม  

1. นายสวัสดิ์ สุกิน    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
2. นายอธิป ภัทรบรรพต    กรรมการแปรญัตติ 
3. นายเอกภาค จันทรา    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
4. นายการุณ รัตนธรรม    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิพร สุภา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
2. นางสาวจิรภัทร ศรีใจ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 เริ่มประชุม  เวลา 16.40 น. 
 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ จึงได้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้เสนอญัตติพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มาร่วมรับฟังการประชุมเท่านั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ     
ได้ประชุมและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
ม่อนปิ่นได้มีมติรับหลักการโดยละเอียด โดยมี นายสวัสดิ์ สุกิน ประธานกรรมการแปรญัตติ ทำหน้าที่ประธาน
ที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องแจ้งให้ทราบ 
      - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องพิจารณา 
 

 3.1 พิจารณาคำแปรญัตติ 
 

นายสวัสดิ์ สุกิน , ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ในวันที่ 
16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
ม่อนปิ่น อาคารพระสิงห์ 2 ชั้น 2 คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติทุกวัน จนถึงวันที่ 
18 สิงหาคม 2564 จนถึงเวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู ้ใดยื ่นเสนอคำแปรญัตติ ดังนั ้น ขอเชิญ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ว่ามีรายการใดที่จะมีการ
แก้ไขหรือไม่ โดยขอให้พิจารณาทีละรายการอย่างละเอียด เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้เสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้เสนอญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่รับคำแปรญัตติตามเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนดไว้ และขอขอบคุณสมาชิกสภา
ทุกท่านที ่ให้ความไว้วางใจและมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565              
ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หากคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ มีข้อสงสัยในรายการใดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เชิญคณะกรรมการ
ได้สอบถามมาได ้
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีมติรับหลักการโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการ
แก้ไขเพิ ่มเติม ไม่มีการการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติและไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ           
ให้ยึดตามร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามร่างเดิมดังนี้ 
  1. ร่างข้อบัญญัติและการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ยึดตามร่างเดิม 
  2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นยอดเงินรายจ่ายที่ได้ประมาณ
การไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ 
 

นายสวัสดิ์ สุกิน , ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
กล่าวโดยสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านมีมติเห็นชอบว่าควรนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 ตามร่างฉบับเดิมนี้ เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณา ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต่อไป  
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ที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืนๆ  
      - ไม่มี 
 
ปิดประชุม     - เวลา 17.40 น. 
 
ลงช่ือ  นายเอกภาค จันทรา เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ลงช่ือ นายสวัสดิ์ สุกิน  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในวาระที ่ 4.1 รายงานผลพิจารณาคำแปรญัตติโดยละเอียดในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2565 ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งไม่ได้มีผู้ใดได้ยื่นเสนอแปรญัตติ ทำให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ยังคงร่างเดิม  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจาณา 

5.1 ญัตติทีเ่กี่ยวกับกิจการสภา 
- ไม่มี 
5.2 ญัตติที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.2.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

        2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วาระท่ี 2 
  

 ในระเบียบวาระที ่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วาระที่ 2 ซึ่งร่างข้อบัญญัติยังคงร่างเดิม ต่อไปจะขอมติเห็นชอบจาก
สภาครับ ในวาระ 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้คงร่างเดิม            
ในวาระท่ี 2  

  ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ  25 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 

5.2.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565        
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วาระท่ี 3 
 

 ต่อไปวาระที่ 5.2.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วาระที ่ 3 จะให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นว่าจะได้นำไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในวาระ 3 นี้จะขอให้ทางสภา ได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในวาระท่ี 3  

  ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ  25 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 ในวาระ 5.2.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น วาระท่ี 3 ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ผมในนามตัวแทนของ
ทางฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องในตำบลม่อนปิ่น 
ขอขอบคุณทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นระยะเวลา 
3 วันขอขอบคุณทางสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
ซึ่งในส่วนของผมจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อไป ในการส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ไปให้
ทางอำเภอ เพ่ือให้นายอำเภอฝางได้ลงนามและจะได้นำมาประกาศใช้ต่อไปในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ต่อไป ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามทางผู้บริหาร
เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตสอบถามไปทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่า อาทิตย์ที่แล้วได้ขอทางเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลของเราไปตัดต้นไม้ พอดีว่าเห็นเรื่องของเลื่อยที่ใช้ตัดต้นไม้แล้ว จะเป็นเลื่อยไฟฟ้า     
ซึ ่งถ้าตัดต้นไม้ที ่ต ้นใหญ่ๆ ที ่อาจจะมีหลายต้นขึ ้นไป รู ้ส ึกว่าการทำงานของเลื ่อยทำงานจะไม่เต็มที่                  
บางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถทำได้ และอีกอย่างคือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ของเลื่อยไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพลง   
สังเกตได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมไป 4-5 ก้อน ถ้าทำงานเต็มที่จริงๆ ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพราะว่าใน
บางทีในการตัดไม้ในกรณีขอทางเจ้าหน้าที ่ว่ามีเวลาก็อยากแล้ว แต่ในการทำงานไม่สามารถทำได้เต็มที่   
เพราะที่อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ผมอยากจะสอบถามว่าในเรื่องของเลื่อยยนต์ที่ใช้
น้ำมัน รู้สึกว่าทางสภาได้มีการอนุมัติจัดซื้อไปแล้ว จึงอยากทราบว่า ณ ตอนนี้การจัดซื้อในเรื่องของเลื่อยยนต์
ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน บางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องของต้นไม้ที่หักโค่นบ่อย  ๆ ถ้าลำพัง
จะใช้แต่เลื่อยแบตเตอรี่อาจจะไม่ทันต่อความต้องการ เพราะว่างานบางสิ่งบางอย่างต้องทำให้เสร็จด้วยความ
รวดเร็ว เพราะว่าถ้าเกิดความล่าช้าอาจเกิดปัญหาตามมา อยากทราบว่าเลื่อยยนต์ที่ทางสภาได้อนุมัติไปแล้ว 
ในการจัดซื้อได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว คือว่าตอนนี้มีความจำเป็นมาก เพราะว่างานที่ได้ออกไปตัดไม้
ถ้ามีเลื่อยยนต์งานก็จะเสร็จเร็วขึ้น ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร 
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นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตฝากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องโครงการ
คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ตอนนี้ได้ผ่านไปแล้ว 70-80% และจะมีปัญหาตรงที่ว่าดินที่จะนำมาถม       
ซึ่งทางชาวบ้านได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาว่าดินนี้ต้องได้ซื ้อมาถมเอง ซึ่งมีอยู่หลายจุดมากที่ไม่มีดินมาถม 
ประเด็นอยู่ที่ว่าทางผู้รับเหมาเม่ือได้ดำเนินการก่อสร้างได้ขุดดินแล้วนำไปไว้ยังที่ซึ่งมีเจ้าของและได้ทำการปรับ
เกลี่ยให้อย่างดี แต่ว่าจะต้องนำมาถมคืน กลับบอกว่าจะต้องไปจ้างรถแบ็คโฮมาทำการขุดออก ว่าจะต้องมีใน
เรื่องของค่าใช้จ่าย นี่เป็นคำที่ทางผู้รับเหมาได้พูดกับชาวบ้านไว้อย่างนี้ ชาวบ้านได้มาปรึกษาว่าถ้าจะเอาดินเก่า
ก็ต้องจ้างรถแบ็คโฮมาขุดเอง เรื่องนี้ผมไม่สบายใจ และอีกอย่างหนึ่งผมขอตำหนิทางกองช่างของทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีไ่ปพูดกับชาวบ้านน่าที่จะเห็นอกเห็นใจชาวบ้าน แต่กลับไปเห็นใจผู้รับเหมา 
ไปพูดให้ชาวบ้านว่าไม่มีงบแล้ว งบตัวนี้ไม่มีเรื่องของค่าดิน ขอฝากทางคณะกรรมการที่จะไปตรวจรับงานจ้าง
ขอให้ไปดูด้วย อย่างน้อยขอให้ได้ดินเก่าหรือว่าดินใหม่มาใส่ให้ด้วย ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ในส่วนของผม เห็นรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างไม่ทราบว่าในแผนงานใด แต่เห็นโดยปกติแล้วจะเอาไปใช้ใน
งานคัดแยกขยะ งานสิ่งแวดล้อม ซึ่งในฤดูนี้เป็นหน้าฝนน่าที่จะมีหลังคาให้ด้วย เวลาที่ได้ออกปฏิบัติงานเมื่อ
เวลาที่ฝนตกลงมาก็จะทำให้เปียกฝนได้ ไม่ทราบว่าส่วนไหนรับผิดชอบ และผมได้ยินมาว่าในการเบิกเรื ่อง
น้ำมัน บางครั้งว่าไปเบิกไม่ได้ ว่าได้ติดขัด บางครั้งทางเจ้าหน้าที่ที ่ได้ออกไปปฏิบัติงานได้เติมน้ำมันเอง       
และขอฝากมาถามว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื ่อให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพราะว่าถ้าให้ออกไป
ปฏิบัติงานก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แต่ว่าได้ออกค่าน้ำมันรถเอง            
ซึ่งจะดูไม่ดี ว่าถ้ามีแนวทางใดขอให้ชี้แจงหรือว่าให้คำแนะนำให้ด้วยครับ และขอให้ใส่หลังคาให้ด้วยนะครับ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านรองประธานสภา ในเรื่องของเลื่อยยนต์ ซึ่งได้อยู่ในแผนอยู่
แล้ว หลังจากข้อบัญญัติปี 2565 ไปแล้ว เราจะไปใช้ในเงินเหลือจ่ายในการจัดซื้อ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ใน
เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านในหน้าฝนนี้ ซึ่งมีอยู่ในแผนรออยู่แล้วที่จะไปใช้ในเงินเหลือ
จ่ายของปี 2564 การใช้จ่ายของเงินเหลือจ่ายปี 2564 พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่บางหมู่บ้านไม่มีในร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ผมได้แจ้งในที่ประชุมไปแล้วว่า เรื่องของครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งได้บรรจุ
อยู่ในแผนอยู่แล้วแต่ว่ารอที่จะดำเนินการ ถ้าถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะซื้อเลื่อยยนต์ขนาด
ใหญ่ได้หรือไม ่จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของระเบียบก่อนว่าต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ว่าสามารถ
ที่จะจัดซื้อเลื่อยยนต์ได้หรือไม่ เพราะว่าเรื่องของเลื่อยยนต์นั้นได้เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ซึ่งผมไม่แน่ใจในตรงนี้ว่าจะ
สามารถดำเนินการจัดซื้อได้หรือไม่ และก็เข้าใจอยู่นะครับกรณีที่ มีต้นไม้ใหญ่ในการทำการตัดกว่าจะขาดได้
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ต้องใช้เวลานาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็มีแค่เลื่อยไฟฟ้า และจะเร่งดำเนินการให้ต้องดูใน
เรื่องระเบียบอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถจะซื้อเลื่อยยนต์ได้ขนาดไหน และเรื่องของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
ผมขอรับเรื่องนี้เอง เพื่อที่จะไปดำเนินการ เรื่องนี้อาจจะมีการสื่อสารระหว่างพนักงานที่เป็นจ้างเหมาบริการ
อาจจะมีการสื่อสารในการพูดคุยที่คาดเคลื่อน และผมไม่ทราบว่าคู่สัญญาทุกอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้นำเสนอ
มา ก่อนที่ทางคณะกรรมการตรวจรับงานได้ดูแบบเสร็จ ในการส่งมอบงานสภาพเดิมเป็นแบบใด ต้องทำให้เป็น
แบบนั้นตามกฎกติกาที่มีอยู่แล้ว ถ้าความยาวไม่ถึงความลึกไม่ถึงก็ต้องทำตามแบบและต้องมาทำการแก้ไข      
แต่ว่าบางที่เรื่องของพนักงานอาจจะมาสื่อสารกับชาวบ้านไม่เข้าใจกัน ผมจะตามเรื่องนี้ให้ และจะได้กำชับให้
ทางเจ้าหน้าที ่และกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วย ทุกอย่างที ่ทำไปแล้วต้องส่งคืนในสภาพเหมือนเดิม             
คงจะไม่ให้เป็นภาระของทางเจ้าของบ้านครับ เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องชาวบ้าน และเรื่องที่ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ 13 ว่าเป็นเรื่องที่เป็นหูเป็นตาของทางองค์กรของเราเพ่ือ
ไปสอดส่องในการจัดการเรื่องของขยะว่าเป็นอย่างไร 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตเสริมในประเด็นของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 เพราะว่าจะมีตัวอย่างจากทางบ้านเด่นชัย 
โครงการทำถนนที่ทำต่อจากบ้านกาดขึ้นไปทางวัดเวียงหวาย เมื่อคราวที่แล้วผมก็เข้าใจว่าทำถนนพร้อมถมไหล่
ทาง แต่พอผู้รับเหมาเข้าไปทำเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นว่าไหล่ทางไม่มี บอกว่าไม่มีในแบบแล้วพอไปถาม
ผู้รับเหมาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีในแบบ และเรื่องนี้ผมก็เคยได้สอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแล้ว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้บอกว่าถ้างานได้แล้วเสร็จอย่างไร ถ้าไม่มีจริงๆ  จะให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการให้ในเรื ่องของดินหรือว่าหินที่ใช้ถมไหล่ทาง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เลย           
นั่นทำให้กลายเป็นประเด็นเดียวกันกับทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที ่ 4 ว่าจากที่ได้ลงมือทำเรียบร้อยแล้ว 
ผู้รับเหมาก็จะอ้างว่าไม่มีในแบบ และทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร  
ขออนุญาตสอบถามในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ  ขออนุญาตต่อเลย   
ในประเด็นนี ้ได้กำชับในส่วนของทางกองช่าง ในเรื ่องของการประมาณการ คือที ่ทางผู ้รับเหมาพูดนั้น            
ก็ถูกของเขาอยู ่ เพราะว่ามันไม่มีในแบบ เพราะในคู ่สัญญาไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการถมดินเป็นไหล่ทาง          
ซึ่งได้เน้นย้ำในส่วนของทางกองช่าง และขอฝากทางท่านสมาชิกสภาด้วยว่า ในแบบ ปร.4 ,ปร.5 ถ้ามันหลุดก็
จะหลุดใน เรื่องของการเพิ่มดินในไหล่ทางนี้ แต่ว่าโครงการไหนที่สัญญาได้เดินไปแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการ         
ทางผมได้ให้ทางกองช่างว่าเราจะเข้าดำเนินการแบบไหน แต่ว่าต้องรอจากสภาพของดินฟ้าอากาศด้วย            
รวมทั้งโครงการของ หมู่ที่ 4 นี้ยังไม่ได้สิ้นสุดสัญญา ต้องรอให้ปูนได้เซตตัวก่อน แล้วผมจะเข้าไปดูหน้างานว่า
จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร ให้ไปบอกชาวบ้านได้ว่าไม่ต้องกังวล  อย่างไรจะต้องกลับมาอยู่สภาพเดิม        
ซึ ่งผมขอรับเรื ่องนี ้และจะดำเนินการแก้ไข และดินที่จะนำมาถมว่าจะเอามาจากที่ไหน เพราะว่าจะมี
กระบวนการอยู่ ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพเดิม บางทีปัญหาที่เราเจอคือผู้ รับเหมากับเจ้าของที่
ใกล้เคียงได้พูดคุยกัน ผมก็ไม่ทราบ และได้มีปัญหาหลายๆ เรื่องในการที่ได้ลงหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  
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ท่อประปาข้างถนนว่าดินที่ได้ขุดออกไปแล้วจะนำมาถมให้ทางเจ้าของที่หรือไม่ แต่ด้วยเนื้อกระบวนการของ
การทำงานแล้ว ผมก็ได้คิดอย่างเดิมว่าเมื่ออย่างไรแล้วเมื่อมีการส่งมอบงานจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ต้องมีการ
นำเศษไม้ เศษปูน หรือว่าเศษอิฐออกไปให้หมด ไม่ได้ทิ ้งให้เป็นปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านจะต้องมาเก็บให้        
ในเรื่องบางอย่างอาจจะต้องมีการพูดคุยกัน ถ้าไม่สามารถท่ีจะพูดคุยกันได้ ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาให้แจ้ง
มาทางผม ผมจะประสานกับทางผู้รับเหมาให้ เหมือนกับหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างบริเวณถนน
สายหลักในเรื่องของสัญญาณไฟ จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทางผู้รับจ้างจะต้องมีไฟสัญญาณเตือนเพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และเรื่องต่อไปเรื่องของรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง ที่จริงรถคันนี้ได้มี
การจัดซื้อในงบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม จัดซื้อด้วยกระบวนการของงบประมาณของสำนักงานสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอยู่ในแผนงานเป้าหมายหลักคือ 2 หมู่บ้าน คือ            
หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก และ หมู่ที่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ ที่จะเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเรื่อง
ของขยะ จัดการขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่รถขยะคันสีเขียวจะเข้าไปเก็บ รถมอเตอร์ไซต์พ่วงก็จะต้องลง
พ้ืนที่ก่อนเพื่อสำรวจว่าบ้านนั้นๆ มีการคัดแยกขยะหรือไม่ นี่คือการทำงานร่วมกับชุมชน แล้วประเด็นมันมีตรง
ที่ว่าตอนนี้เราได้ทำเรื่องว่าจะทำให้เป็นครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งในส่วนของทาง
เจ้าหน้าที่ได้ให้ไปประสานแล้ว ได้ไปสำนักงานสิ่งแวดล้อมว่าถ้าได้มีการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าจะเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ และเราจะให้ทางหน่วยงานนั้นโอนตัว
ครุภัณฑ์นี้ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถ้าเป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานเราแล้ว ในเรื่องของการ
เบิกค่าน้ำมันได้ ซึ่งข้ันตอนนี้ผมก็ได้ไปติดต่อที่จังหวัดด้วยตัวเอง ทางสำนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าครุภัณฑ์ที่ซื้อเอง
ก็ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเลย แต่ว่าระเบียบในเรื่องของวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงได้อิงเรื่องของ
ระเบียบอยู่ในการเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งช่วงนี้ทำให้เกิดการติดขัดถ้าเกิดปัญหานี้จะเร่งดำเนินการ
แก้ไข เพราะว่าเป็นกิจกรรมโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ภาพพจน์ของทางหน่วยงานของเราดีขึ้น เรื่องต่าง  ๆ      
ที่ผมรับไปและได้รับรู้ในเรื่องของปัญหาก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นให้ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร 

นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตนะครับ เรื่องของผมนั้นยังไม่แล้วดีนะครับ ขอสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่า
พื้นที่ตรงที่เป็นที่รกร้างแต่ว่ามีเจ้าของอยู่ แล้วทางผู้รับเหมาได้เอาดินที่ขุดไปฝากไว้ แต่ว่าได้ไปถมที่ให้อย่างดี
เลย ถ้าว่าตอนนี้จะนำดินในส่วนนี้ออกมาก็ดูไม่ดี คือว่าเจ้าของที่นี้จะเดือดร้อนแน่ เดียวนี้ผมมองว่าปัญหาเรื่อง
ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องชาวบ้านแต่ว่าเรื่องนี้ทางท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับปากแล้ว        
แต่ว่าที่ดินนี้ถ้าเราได้ไปขุดเอาดินออกไปคือว่าเจ้าของที่นี้จะเดือดร้อน เพราะว่าตอนเมื่อได้เอาไปฝากได้ขอ
เจ้าของที่ไว้ ดินที่ได้ไปถมให้เป็นเนื้อที่เกือบ 1 งาน ถ้าขุดแล้วนำไปฝากกองไว้ก็เป็นอีกอย่าง แต่ว่านี่ได้ไปปรับ
เกลี่ยให้แล้วอย่างดี และทางท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีแนวทางอย่างไร เพราะว่าผมจะได้ไปบอก
กับทางเจ้าของที่ดินตรงนั้น ขอให้ทางท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในวาระอ่ืนๆ เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 1 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีโครงการงบซ่อมแซม



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3  วันศุกร์ ท่ี 20 ธันวาคม 2564      13 

สามารถนำออกมาใช้ได้หรือยัง เพราะว่าอยากจะซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพราะว่าที่ถนนมันต่ำ และได้ไป
วัดหลายครั้งแล้วทางช่างว่าต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมในการดำเนินการ เพราะว่าเวลาที่ฝนตกน้ำจะท่วมขัง
ไม่มีทางออก ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนภายในหมู่บ้าน และอีกเรื่องหนึ่ง     
เรื่องคลองส่งน้ำทางแยกไปบ้านหนองบัว ได้มีการเทพ้ืนแล้ว แต่ว่าด้านข้างยังไม่ได้เท ยังเป็นดินอยู่และเวลาที่
ฝนตกทำให้ดินด้านข้างได้ไหลลงไปในคลองที่ได้เทไว้ อยากจะของบประมาณนำไปฉาบปูนทางด้านข้างเพ่ือ
ป้องกันดินไหลลง ซึ ่งระยะทางไม่ไกล ไปหาท่อจนจุดสิ ้นสุดที ่บ้านนายปั๋น คำแดง ไปถึงท่อที ่ทางแยก               
ร้านศรีนวลการเกษตร เพราะว่าตอนนั้นได้มีการเทแต่พ้ืน ตอนนี้ดินได้ไหลลงทำให้พ้ืนตื้นเขิน ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์ 

นายวิชัย ชัยวงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งตอนนี้ หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้มรู้สึกว่าจะ
มี 1 ราย ทางคณะกรรมการของหมู่บ้านก็ได้ทำเรื่องการขอรับการช่วยเหลือค่าอาหารสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง ส่วนญาติพี่น้องที่อยู่บ้านหรือว่าหลังคาเรือนเดียวกันคงไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลของเรามีแนวทางอย่างไรที่ให้การช่วยเหลือ เพราะว่าบ้านหลังนั้นได้มีญาติอยู่อีก 3 คนที่อยู่ครอบครัว
เดียวกัน และไม่สามารถท่ีจะออกไปทำมาหากินได้แล้ว เพราะว่าจำเป็นต้องทำการกักตัวเอง เพราะว่าไปที่ไหน
ชาวบ้านก็กลัวเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพอจะมี
แนวทางไหนที่จะให้การช่วยเหลือได้ เพราะว่าช่วงนี้ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

        นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของถุงยังชีพ เพราะผมเห็นในเฟสของทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลว่ามีในเรื่องถุงยังชีพ ว่ามีหลายๆ บ้านได้รับถุงยังชีพกัน ผมอยากจะถามว่าถุงยังชีพตัวนี้ทางหมู่บ้านของ
ผมก็มีในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงอยู่ และมีผู้ยากไร้ ผมอยากจะฝากทางท่านผู้บริหารได้ เข้าไปดูในเรื่องของ
ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ ที่ได้พิการมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว และเป็นผู้สูงอายุด้วย
น่าที ่จะได้รับเบี้ยทั ้งสองอย่าง และอีกเรื ่องหนึ ่งเรื ่องของผู ้ยากไร้ในหมู่บ้านของผมมีอยู่จำนวน 1 ราย               
ว่าถ้ามีเบี้ยยังชีพอยู ่อยากฝากไว้ด้วย ในเรื ่องของถุงยังชีพ และเรื ่องที ่สอง เรื ่องของรถตักหน้าขุดหลัง                
มีทางผู้นำของบ้านนอแลได้สอบถามว่าคนขับรถตักหน้าขุดหลังถ้ายังไม่ได้ ทางผู้นำของบ้านนอแลขอเสนอ
พนักงานที่จะมาทำงานขับรถตักหน้าขุดหลังมาให้พิจารณา และเรื่องที่สาม เรื่องของยางมะตอย เมื่อวันนั้นที่
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พูดเรื ่องความต้องการในเรื่องของยางมะตอย ทางหมู่บ้านของผม
ต้องการที่จะนำมาใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันครับ และเรื่องที่สี่ เรื่องถังเก็บน้ำบ้านนอแล          
ถ้ามีเงินขาดเงินเกินผมอยากจะให้เพิ่มเติมโครงการนี้ เพราะว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านนอแล และโครงการ
ร้อยใจรักษ์ก็ได้เข้ามาด้วย และทีนี้ไม่มีผู้รับเหมา ถ้ามีงบประมาณที่สามารถมาดำเนินการได้และไม่ผิดในเรื่อง
ของระเบียบก็ขอให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำมาดำเนินการโครงการนี้ก่อนได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
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         นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภา
ค่ะ ขออนุญาตสอบถามว่าพอดีมีการทำรางระบายน้ำใหม่ ที่ใช้งบเงินสะสมเชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านหัวนากับหมู่ที่ 9 
บ้านเวียงหวาย แต่รู้สึกว่าตอนนี้ทางผู้รับเหมาจะทำการก่อสร้างอย่างไรไม่รู้ ว่ารางระบายน้ำเดิมนั้นอยู่ต่ำ         
รางระบายน้ำที ่ทำใหม่จะสูงขึ้นมา อยากให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ไปดูให้ด้วย ว่ามันเกิดความต่าง 
เพราะว่าอีกหน่อยถ้าได้มีการขยายถนน ว่าเกิดรถสัญจรขึ้นไปอาจทำเกิดอันตรายได้ คือว่ามันเกิดความต่าง  
ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาไม่เห็นรางเดิมหรือว่าอย่างไร ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบัวคำ อะกะเรือน 

      นางบัวคำ อะกะเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางบัวคำ อะกะเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทางหมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็กได้มีผู้ที่จะต้องกักตัวอยู่   
2 คน อยากจะสอบถามว่ามีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 11 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามเรื ่องโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 ของหมู่ที ่ 11            
บ้านป่าคา จะเป็นโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ และใกล้ที่จะสิ้นสุดงบประมาณแล้ว 
และจะเข้างบประมาณของปี 2565 แล้ว ต้องการจะสอบถามว่าในการดำเนินงานนั้นอยู่ในขั้นตอนไหน       
มีเหตุขัดข้องอย่างไร และเรื่องที่สอง ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีงบประมาณของกีฬา ว่าถ้าทาง
หมู่บ้านมีกิจกรรมหรือว่าเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของชนเผ่า เป็นต้น ว่าสามารถที่จะทำโครงการในการ
ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดกีฬาในระดับหมู่บ้านได้หรือไม่ เมื่อวันนั้นทางพระ
อาจารย์จากทางหมู่บ้านของผมขอให้ไปถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่า ในเวลา 4 -5 เดือน
ข้างหน้าในช่วงเทศกาลกินวอของทางหมู่บ้านป่าคา ทางพระอาจารย์ก็อยากจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน
ส่วนนี้ เพ่ือให้เยาวชนในหมู่บ้านหันมาเล่นกีฬาเพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ  ในวาระเรื่องอื่นๆ        
ขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติม ในประเด็นข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู ่ที ่ 1 ในเรื ่องงบซ่อมแซม 
งบประมาณงบซ่อมแซมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังติดในเรื่องของสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ถ้าได้เลิกการประชุมแล้วเรื่องถนนที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ได้พูดไปว่าจะซ่อมแซมแบบ
ไหนให้แจ้งมาที่กองช่าง เพื่อที่จะได้รวบรวมและจะได้ประมาณการในการจะใช้ งบในการซ่อมแซมนี้เพราะว่า
ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณด้วยไม่ว่าจะเป็นของการแก้ไขปัญหาดินสไลท์ ขอให้แจ้งได้ที่กองช่างได้เลยครับ และใน
ประเด็นคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เรื่องของการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส         



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3  วันศุกร์ ท่ี 20 ธันวาคม 2564      15 

โควิด 19 ในเรื่องนี้ผมว่าจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายของการประชุม แต่ว่าได้มีท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามา
ก่อน ในเรื่องของมาตรการภาพรวมในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  
19 มีแนวทางว่าให้มีการกักตัวที่บ้าน คือว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในส่วนของผู้กักตัวจะได้เป็นอาหาร มื้อละ 50 
บาทวันละ 3 มื้อกำหนดเวลาที่ 14 วัน แต่ว่าทางญาติอีก 3 คนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข เพราะจากการประชุม
ปกครองของตำบลม่อนปิ่น ว่าผู้นำทุกหมู่บ้านเลือกที่จะให้มีการกักตัวที่บ้านกับที่ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้านแล้วแต่ว่าทางหมู ่บ้านจะเลือกใช้แนวทางแบบไหน เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื ่องของความเห็นต่าง            
แต่ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยวิธีว่าให้มีการกักตัวที่บ้านเอง ส่วนมากแล้วจะเลือกที่ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้านและผู้ที่ถูกกักตัวจะได้รับอาหาร 3 มื้อ ซึ่ งเมื่อวานได้เห็นฝ่ายปกครองเข้ามาที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลมากอยู่ เพื่อที่จะทำเรื่องมาเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินสนับสนุนในเรื่องนี้ และในที่ประชุมในมติของทาง
ปกครองตำบลม่อนปิ่นว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินตามมติของ ปม. ที่จบที่ 700 บาท โดยจะรับที่วันละ 
150 บาท เป็นเวลา 14 วัน จะตกอยู่ที่ 2,100 บาท แล้วทางหมู่บ้านไม่ได้ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นผู้จัดซื้ออาหารให้ผู้กักตัว เลือกที่จะทำเอง แต่ในประเด็นนี้ยังไม่ถึงคนรอบข้าง เพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
นั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้น แต่ว่าอยู่บ้านเดียวกัน ซึ่งทางหมู่ที่  2 ผมเห็นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ทำที่ศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้านให้เป็นศูนย์กักตัวของกลุ่มเสี่ยงก็จะได้สิทธิ์ แต่ว่าถ้าให้อยู่ที่บ้านและญาติพี่น้องที่อยู่ใน
ครอบครัวเดียวกันจะได้รับผลกระทบ และระเบียบที่จะให้การช่วยเหลือนั้นไปไม่ถึง และส่วนที่เราได้ช่วยเหลือ
ไปที่ศูนย์แรกรับของทางหมู่บ้านของท่านซึ ่งมีอยู ่ 5 คน จะมีผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน และ อสม.          
หรืออาจจะมีจำนวน 5 คน จะได้ค่าเบี ้ยเลี ้ยงวันละ 120 บาท เงินก็จะเข้าในบัญชี ส่วนวันอื ่นต่อไป                
ก็จะมี อสม. อยู่ 2 คนที่จะต้องไปวัดไข้ให้ เขาก็จะได้สิทธิ์ของทาง อสม. ไป  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา 
ขออนุญาตเสริมทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทางศูนย์แรกรับของทางหมู่บ้าน ไม่มีสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการ จะมี ผู้ใหญ่บาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน และ อสม. 2 คน รวมเป็น 5 คน ขอชี้แจงให้ทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตท่านประธานสภา เพราะว่าคำสั่งที่มาให้ศูนย์ว่าจะมีสมาชิกสภา หรือไม่อยู่ที่ทางหมู่บ้านพิจารณา 
เช่นบางหมู่บ้านเป็น อสม. และเป็น สมาชิกสภาด้วย ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุม   
ทางตำบลม่อนปิ่นจะไม่มีศูนย์รวม จะเป็นแนวทางกระจายไปยังหมู่บ้าน แนวทางการช่วยเหลือที่จะได้รับเบี้ย
เลี้ยง 5 คนจะเป็นคำสั่งจากผมจะใช้เป็นคำสั่งเดินทางไปปฏิบัติงานราชการจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเบี้ยเลี้ยง 
แต่ว่าในเรื ่องของการกักกันตัวของผู้ที ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ไปใช้คำสั่งของศูนย์ สบค.ใหญ่ จะได้สิทธิ์นั้นโดย
อัตโนมัติ ในการกักตัว 14 วัน รวมทั้งไม่ได้มีที่จุดเซเว่นป่าบงจุดเดียว ที่มาจากจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเข้มาจะ
ได้รับสิทธิ์ แต่ละหมู่บ้านจะไม่เท่ากัน อย่างเช่นทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 คือเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างที่ได้มีการล็อค
ดาวน์ที่กรุงเทพ มีการปิดแคมป์ แล้วคนได้หนีออกมา แต่ว่าคนบ้านเราที่ได้ไปทำงานเก็บลำไยที่จังหวัดลำพูน 
หรือว่าจังหวัดเชียงราย แล้วที่นั่นได้ปิดจึงได้กลับมาบ้าน ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอมาพร้อมกับสาธารณสุข
อำเภอได้คุยกันว่าคนพวกนี้จะต้องได้รับการกักตัวทั้งหมด ถ้าบุคคลที่ได้กักตัวไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก        
ก็จะต้องให้ทางผู้ใหญ่บ้านรับรองมา ว่าเป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านนั้น และเขาก็จะได้สิทธิ์ในเรื ่องของอาหาร             
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วันละ 3 มื้อ ในรอบนี้ของทางตำบลม่อนปิ่น มีอยู่ 2  พื้นที่ คือที่หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) วันนั้นมา 
5 คนที่ได้ไปเก็บลำไยที่จังหวัดเชียงราย เงื่อนไขที่ผมได้แจ้งในเบื้องต้นที่ต้องกักตัว แต่ว่าปัญหาในการกักตัว
ของเราตามมาเหมือนกับที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องทำอย่างไร ซึ่งจะเป็น
ปัญหาที่จะต้องให้ทางท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข เกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ถ้าให้การช่วยเหลือเป็น
ถุงยังชีพทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะช่วยเหลือได้อยู่ แต่ว่าถ้าจะให้ลากยาว 14 วันคงไม่
สามารถทำได้ แต่ผมเห็นแนวทางของ หมู่ที ่ 5 บ้านลาน เลือกที่จะให้กักตัวอยู่ที ่ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน คือให้นำผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงนำมาอยู่ที่เดียวกัน ในการกักตัว 14 วัน และทางญาติพ่ีน้องก็สามารถที่จะใช้
ช ีว ิตประจำว ันได ้ปกติ ในประเด ็นต ่อไปหลังจากที ่ทางองค์การบริหารส ่วนตำบลได้ให ้คำสั ่งน ี ้ไป                           
วันนี้ทางโรงพยาบาลฝางจะมาเสริมอุปกรณ์ เช่น ชุด พีอี ถุงมือ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อนำมา
มอบให้กับศูนย์ฯ ของแต่ละหมู่บ้าน แต่เรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ที่ สบค. ของอำเภอฝาง ได้บอกว่าทุก
ตำบลในอำเภอฝางให้มีศูนย์กักกันตัว 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

         นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ในส่วนของหมู่ที ่ 6 ขอหยิบยกเป็นตัวอย่าง ในกรณีของถุงยังชีพ เป็นข้อเสนอแนะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาล
เข้าพรรษา ที ่ชาวบ้านได้ทำบุญมาก็จะได้อานิสงส์ต่อในกรณีของทางหมู ่ที ่ 6 บ้านหัวนาได้มีพระสงฆ์          
และสามเณรของวัดหัวนาถ้าบ้านไหนได้กักตัวก็จะทำถุงยังชีพให้ ก็จะแจ้งในส่วนของทาง อสม.  ของหมู่บ้าน       
หรือว่าทางผู้นำในชุมชนไปรับที่วัดหัวนา และนำไปมอบให้ผู้ที่ได้กักกันตัว แนะนำว่าให้ทางท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ทำหนังสือไปถึงเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่นเพ่ือขอรับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ภายใน
ตำบลม่อนปิ่น เพ่ือนำมามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัว ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตท่านประธานสภา ขออนุญาตต่อในขอเสนอแนะของทางท่านสมาชิกสภา หมู ่ที ่ 6 ก็เป็น
ข้อเสนอแนะที่ดี และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือของศูนย์ สบค.ตำบลม่อนปิ่น ซึ่งมีเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น 
มีกำนันตำบลม่อนปิ่น เป็นคณะกรรมการของศูนย์ ในเรื่องของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วัดที่มีศรัทธามากจะไม่
ค่อยมีปัญหา ในเรื ่องของการฉีดวัคซีนโควิด 19 เมื ่อวานได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่กลุ ่มผู้สูงอายุ        
กลุ่มผู้ป่วย 7 โรค และกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ทางโรงพยาบาลฝางและสาธารณสุขอำเภอ
ฝางได้มาขอใช้พ้ืนที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งได้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ต้องการรับการฉีด
วัคซีนรวมถึงพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้การครอบคลุมมาทั้งหมด 600 กว่าคน 
เข็มแรกเป็น ซิโนแวค แล้วในวันที่ 9 กันยายน 2564 จะได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นแอสต้าซิเนก้า            
ในผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วจะต้องมาฉีดเข็มที่ 2 ปัญหาที่ได้รับมาคือทางโซนบนไม่ค่อยมารับการฉีดวัคซีน 
ทางโรงพยาบาลฝางและสาธารณสุขได้ถามมาว่ามีสถานที่ใดบ้าง ที่มีความกว้างขวาง สามารถรองรับผู้ที่จะมา
ฉีดวัคซีนได้หลายร้อยคน ที่โรงเรียนบ้านลานมีโรงยิมแต่ไม่มีที่จอดรถ จึงได้เสนอให้ไปจัดที่โรงเรียนบ้านม่วงชุม
เพราะว่ามีสถานที่กว้างขวาง เพ่ือที่จะให้ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด และเป็นการลดการแพร่ระบาดของ
การติดเชื้อไววัสโควิด 19 ซึ่งในการอำนวยความสะดวกของพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ ส่วนในประเด็นที่ว่าทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะต้องได้มีการปิด 14 วันหรือไม่ ที่คนในครอบครัวของพนักงานครูขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เซเว่นบ้านป่าบง ซึ่งในครอบครัวมีอยู่ 5 คน คนที่ติดเป็นน้องสะใภ้
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ของพนักงานครูและทางน้องชายได้ติดเพิ่มอีก 1 คน  และทางพนักงานครูคนนั้นได้มาปฏิบัติงานที่ทางกอง
การศึกษาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางพนักงานครูของเราได้ไปตรวจ
แล้ว ผลเป็นลบแต่ต้องได้รับการเฝ้าระวังโดยตัวเองอยู่  และมีมาตรการในการป้องกันโดยตอนเย็นให้มีการพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ซึ่งจะไปเข้าของเคสของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 
ที่ได้ไปทำงานที่เซเว่นบ้านป่าบงเหมือนกันที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดที่ได้รักษาตัวอยู ่ที่
โรงพยาบาลฝางตอนนี้มีอยู่ 5 คน แต่ว่าประเด็นที่น่ากลัวคือผู้ที่ได้ไปทำงานเก็บลำไยที่จังหวัดเชียงราย ลำพูน 
ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร ต่อไปขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เรื่องของถุง
ยังชีพ ที่วันนั้นชุดแรกได้ให้ไปหมดแล้วทั้ง 15 หมู่บ้านโดยให้ทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านมารับเอง           
แต่ว่าไม่เป็นไรจะเพิ่มให้ทางหมู่บ้านขอบด้ง ในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงคือตอนนี้เขตที่ทางองค์การบริหารสว่น
ตำบลม่อนปิ่นให้การดูแลอยู่จะไม่ได้ดูแลในเขตบ้านขอบด้ง เพราะว่าเขตบ้านขอบด้งจะอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ่างขาง ในเรื่องของคนขับรถตักหน้าขุดหลังสามารถที่จะเข้ามาสมัค ร
งานได้เลย และเรื่องของถังเก็บน้ำได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ ว่าได้อยู่แต่สถานการณ์แบบนี้จะมีการขอ
ความเห็นชอบจากสภาเพื่อขออนุติจากสภา เพื่อให้ทางกองช่างได้ประมาณการอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าราคา
ต้นทุนวัสดุได้เพิ่มขึ้น อย่างไรโครงการนี้ยังดำเนินการได้อยู่  อาจจะต้องนำเข้าในสภาในรอบ 2 นี้ ในเรื่องของ
ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เรื่องรางระบายน้ำสูงต่ำไม่เท่ากัน 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

         นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ตอนนี้รางระบายน้ำเกือบที่เสร็จแล้วดำเนินการได้ 90% แต่ที่ไปดูมาแล้ว ถ้าดูในเรื่องของหลักการและเหตุผล
ที่ว่าได้ของบประมาณนี้เพื่อให้เกิดการสอดรับกับพื้นที่ผิวถนน ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุและเพื่อเพิ่มพื้นที่
ของถนนเมื่อมาดูแล้วถ้ารางระบายน้ำได้สูงกว่าผิวถนนก็จะเหมือนกับลูกกระโดดในหมู่บ้านจัดสรร มีคำถามว่า 
เมื่อสูงจากผิวถนนเมื่อวันนั้นได้บอกแล้วว่าเมื่อน้ำได้ไหลมาเพื่อเป็นการลดการกัดกร่อนผิวของถนน เพราะว่า
ได้ผิดในหลักการตั้งแต่แรกแล้ว และที่ทางท่านเยาวเรศ ปัญจะเรืองได้มาบอกว่ารางระบายน้ำจากหมู่ที่ 9  
บ้านเวียงหวาย แต่ว่าถ้าก่อสร้างแล้วสูงกว่าผิวถนนก็จะผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ถ้าทำแล้วสอดรับกับผิวของถนนก็
จะมาสอดรับการรางระบายน้ำเดิม คือว่าตอนนี้รางระบายน้ำที่สร้างมาใหม่นี้อาจจะสูงกว่าถนนและรางระบาย
น้ำเดิมนั้นต่ำกว่าผิวของถนนทำให้ต้องรีบดำเนินการแก้ไข 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตท่านประธานสภา ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ในเรื่องของราง
ระบายน้ำ อันก่อนนั้นเป็นโครงการของกรมทางหลวงที่จะทำเชื่อมกัน ซึ่งอยู่คนละงบประมาณกัน แล้วพื้นที่
ของทางหมู่ที่ 6 ได้หายไป คือว่ากรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อนแล้ววัดมาจากหมู่ที่ 9 มาถึงจุดที่กรมทาง
หลวงทำแล้ว ว่าระยะทางได้หายไป ว่ากันไปตามนั้น  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

         นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
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เมื่อได้ทำการขอได้พูดกันก่อนว่า ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้คัดค้าน แต่ว่าไม่สามารถที่จะย้ายไปต่อจากช่วงถนนที่บา้น
หัวนาได้จากรางระบายน้ำเดิมที่สิ้นสุดบ้านหัวนาไปเชื่อมต่อไปบ้านม่วงชุม เพราะว่ายังขาดระยะทางไปอยู่
ประมาณนี้ ที่ได้ถามว่าสามารถจะโยกระยะทางที่ขาดไปทำต่อจากตรงนี้ได้หรือไม่ ทางผู้อำนวยการกองช่าง
บอกว่าไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้ามันผิดระเบียบและให้คืนงบประมาณไปในเงินกองกลางก่อน ในอนาคตภาย
หน้าค่อยขอทางสภาใหม่ แต่ขอบอกในสาเหตุในเรื่องการวัดระยะทางว่าทำไมคือการทำคานของหนองที่ระยะ
รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวายและ หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา จะมีดินขึ้นมาปิดค่อนข้างหนามาก ทำให้มอง
ไม่เห็นรางระบายน้ำเดิมของทางหมู่ที ่ 9 ขอเรียนให้ทางสภาให้ทราบว่าเส้นทางนั้น สมมุติว่า 100 เมตร         
ได้สร้างมาอยู่ 70 เมตร ส่วนอีก 30 เมตรก็คืนงบประมาณให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในเรื่องของการของบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงเทศกาลกินวอ ของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
ในเทศการกินวอสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้หรือไม่ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 11 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตครับว่าในช่วงเทศกาลประเพณีกินวอทางหมู่บ้านป่าคาอยากให้มีการแข่งขันกีฬา
ภายในหมู่บ้านและจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่ ถ้าการจัดการ
แข่งขันกีฬาว่าจะได้หรือไม่ได้จะอยู่ที่หน่วยงานของรัฐอีกทีหนึ่ง 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในเรื่องนี้จะต้องกลับไปดูในเรื ่องของสถานการณ์โควิดอีกทีหนึ่ง เพราะว่าในเรื่องของกินวอเป็นเรื ่องของ
ประเพณีวัฒนธรรม แต่ว่าในเรื ่องของการแข่งขันกีฬาจะอยู่คนละส่วน ขอนำเรียนท่านประธานสภาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของข้อสอบถาม ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิก
สภาไปทั้งหมดแล้ว ยังมีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา 
มะลิแก้ว 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องตรงสามแยกข้างวัดหัวนา ที่ได้สอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้ว
ครั้งหนึ่ง ในการขอให้แก้ไขในเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นโดยการนำยางมะตอยหรือว่าแก้ไขอย่างไรก็ได้  เพื่อให้ลด
การเกิดอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มพื้นที่ของถนน เพราะว่าตรงนั้นเป็นทางแยกและทางเข้าไปในซอยแคบเป็นพื้นที่
ขรุขระ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำ
ยางมะตอยไปลงให้เพ่ือให้พ้ืนที่การเข้าออกจะได้กว้างขึ้น ซึ่งตอนนั้นได้ขอมายังสภาแล้วครั้งหนึ่ง และขอความ
ชัดเจนจากทางท่านนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 
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   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 11 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ จากที่ได้สอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าโครงการของหมู่ที ่ 11              
บ้านป่าคา ในปี 2564 ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

         นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 8 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ สำหรับหมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ต้องการยางมะตอยในการไปเทที่ทางหมู่ที่ 8 เชื่อมต่อทาง  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวหัวขัว ตำบลสันทราย เพราะว่าจะมีปัญหา พอดีว่าช่วงที่มีการทำถนนลาดยาง แล้วยาง           
มะตอยเหลือจึงนำไปเทให้ตรงสะพานเชื ่อมระหว่างตำบลม่อนปิ่นกับตำบลสันทรายแต่ไม่สิ ้นสุดสะพาน         
และทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย ได้บอกว่าแบ่งเขตกันใช่ไหม จึงทำให้เกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา 
จึงอยากจะขอรับการสนับสนุนยางมะตอยเพ่ือไปเทที่สะพานเพื่อให้เต็ม ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

        นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิด 19 เมื่อวานที่ได้มีการฉีดวัคซีนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม่ทราบว่าได้มีคนดอยเข้ามารับการฉีดวัคซีนบ้างไหมครับ เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันของคนภายใน
หมู่บ้าน ว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วตาย ทำให้กลัวและตื่นตระหนกกันไป ซึ่งผมเป็นห่วงว่าถ้ามีวัคซีนเข้ามาแล้ว
ชาวบ้านไม่กล้าที่จะฉีดกัน ถ้าโรงพยาบาลฝางอาจจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านไม่ไหว ก็อยากจะให้ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ออกไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ในประเด็นข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที ่ 14 ซึ่งทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่
สามารถที่จะตอบข้อสอบถามนี้ได้ว่ามีคนดอยมารับการฉีดจำนวนกี่คน เพื่อว่าเป็น เรื่องของทางโรงพยาบาล
ฝางในการลงทะเบียนผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนครับ ขอให้สอบถามในหลักการของทางสภาดีกว่าครับ เรียนเชิญ               
ท่านวีระศักดิ์ สุก๋า  

         นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อยากให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้ให้การประสานเรื่องการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของเส้นทางสายหลัก เพราะว่าหญ้ารกมาก       
และตอนนี้ได้มีอีกเส้นทางหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนตำบล คือเส้นทางถนนสายบ้าน 
ม่วงชุม-บ้านหนองเต่า บริเวณสองข้างทาง ขอฝากให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้การประสาน
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 

นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตประธานสภาครับ  
ในเรื่องอ่ืนๆ ผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม ที่ได้ทำแผนขึ้นมา เพ่ือขอความ
เห็นชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ที่งบประมาณ 50 ล้านบาท คือว่าตรงนี้เป็นแหล่งของน้ำประปาตำบล อยากจะ
สอบถามว่าจุดที่จะเอาน้ำมาจะเป็นจุดใด แต่ว่ามุมมองที่ผมได้เล็งเห็น ที่ผ่านมาประปาของตำบลจุดที่ตั้งที่พลัง
น้ำ ที่ได้ทำการปั่นไฟ คือว่าตรงนั้นน้ำจะมาไม่แน่นอนครับ เพราะว่าถ้าเวลาที่มีการปล่อยน้ำเพื่อทำการปั่นไฟ 
น้ำก็จะมามาก แต่ว่าถ้าเวลาที่ไม่ได้มีการปั่นไฟก็จะไม่มีน้ำ นี่คือปัญหา แนวทางผมว่าน่าที่จะประสานไปที่สวน
ส้มธนาธรที่ตรงอ่างเก็บน้ำ เพราะว่าตรงอ่างเก็บน้ำนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณ 15 -17 ไร่ที่ได้ปิดลำน้ำมาวอยู่ 
เพราะว่าตรงนั้นน้ำจะมีตลอด เพราะว่าตอนนี้ทางสวนส้นธนาธรจะไม่ได้ทำในเรื่องกิจกรรมของส้ม  ถ้าได้จุดนี้
น่าจะดีต่อประปาตำบล แต่ถ้าว่าจุดเดิมที่เขื ่อนพลังงานน้ำที่ใช้ปั่นไฟคิดว่าน้ำประปาที่ใช้ภายในตำบลน้ำ
อาจจะไม่เพียงพอ ถ้าสมมุติว่าปั่นไฟในเวลากลางคืนน้ำจะมา แต่ว่าถ้าไม่มีการปั่นไปน้ำก็ไม่มา และประปา
ตำบลอาจจะไม่มีน้ำใช้ตลอด 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ จากข้อสอบถามของ
ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ว่าต้องการยางมะตอยเพื่อที่จะนำไปลงตรงสามแยกข้างวัดหัวนา ว่าตอนนี้ยาง 
มะตอยสำเร็จของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นมีอยู่ ให้ทำการประสานที่กองช่าง รวมทั้งของทาง
หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้งที่ต้องการยางมะตอย แต่ในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและทางกองช่างมีภาระหน้าที่
อยู่เยอะอยู่ อาจจะต้องได้รอ แต่ว่าถ้าท่านต้องการในการใช้เร่งด่วน อาจจะมีการร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
ดำเนินการเอง ก็จะรวดเร็วขึ้น ในข้อสอบถามของทางสมาชิกสภา หมู่ที ่ 11 เรื ่องโครงการของปี 2564      
ในเรื่องของการกำหนดราคากลาง กำหนดในเรื่องของคุณลักษณะ ที่ขยายคันดินที่ถนน ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่
กันไปอยู่ ในเรื ่องข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที ่ 8 เรื ่องของการขอรับสนับสนุนยางมะตอย             
ให้ประสานไปทางกองช่าง แต่ว่าถ้าจะทำการเทในลักษณะนี้ยางมะตอยสำเร็จไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะจะ
ทำการซ่อมแซอมเฉพาะหลุมเล็กเป็นการชั่วคราว และผมอาจจะต้องประสานทางเทศบาลสันทรายให้มา
ดำเนินการเพราะว่าความเดือดร้อนอยู่ในเขตของเทศบาลสันทราย และเรื่องข้อสอบถามของทางท่านสมาชิก
สภา หมู่ที่ 10 เรื่องของการตัดหญ้าข้างทางที่อยู่ ในเขตรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
จะประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันได้ทำการเข้าไปตัดให้ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ถ้าเขตที่อยู่นอกเหนือจาก
เขตรับผิดชอบจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้ และจากข้อสอบถามของทางท่าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เรื่องประปาของตำบลผมจะขอรับไป เพื่อจะได้ดำเนินการเมื่อทางหน่วยงานได้มีการเข้า
มา ว่าจะได้พูดคุยในเรื่องของความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 

นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
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ขออนุญาตเสริมในเรื่องของประปาตำบล ผมมีแนวคิดว่าถ้ามีการประชุมในเรื่องของประปาตำบล น่าที่จะเชิญ
ทางสมาชิกสภาเพื่อเข้าร่วมในการประชุมนี้ด้วย เพราะว่าบางครั้งทางสภาสามารถที่จะเล็งเห็นจุดบกพร่อง 
และสามารถที่จะให้มีแนวคิดร่วมกันกับทางปกครองและทางผู้บริหาร เพราะว่าตรงนี้ เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ละเอียดอยู่ เพราะสามารถท่ีจะอธิบายให้กับชาวบ้านได้เม่ือมีการสอบถามเรื่องนี้เข้ามา ขอฝากไว้ด้วยนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์  

นายวิชัย ชัยวงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องงบประมาณโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการอบรม 20,000 บาท ว่าขัดกับ สคบ. 
เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดหรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว       
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ  ขออนุญาตตอบใน
ประเด็นประมาณโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการอบรม 20,000 บาท ก็ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังเรื่อง
ของการติดเชื้อโควิด 19 อยู่เหมือนกัน อยู่ที่ 20 คน ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับอนุญาตจากทางท่านนายอำเภอ
ฝาง ในเรื่องหินคลุกได้มีหนังสือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้แจ้งออกไปอีก 1 ฉบับ ที่จะหมด
สัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ถ้าได้แจ้งไปแล้วไม่มาดำเนินการก็จะต้องโดนปรับวันละ 5,000 บาท            
ถ้าเลยจากวันสิ้นสุดของสัญญา เพราะว่างบประมาณท่ีค่อนข้างท่ีจะสูง 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบปัญหาในเรื่อง
ของโครงการในเรื่องของหินคลุก ทางผู้รับเหมาได้มีการประสานเข้ามาอยู่ ว่าจะขอใช้พื้นที่เก็บกอง เพราะว่า
จะนำใส่ทีเดียวนั้นไม่สามารถทำได้ พ้ืนที่ของตำบลม่อนปิ่นของเรานั้นกว้าง จะต้องขอพ้ืนที่สำหรับกองหินคลุก 
ได้มีการประสานมาเมื่อต้นอาทิตย์นี้ แต่ก็ยังได้เงียบหายไปอยู่ ว่าได้ขอสถานที่โซนด้านล่างนี้ ผมได้ประสาน
ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ว่าพ้ืนที่ภายใน ซอย 8 หมู่ที่ 2 พอจะมีพ้ืนที่อยู่ และได้รับการอนุญาตการเจ้าของที่ให้
นำหินคลุกมาพักยังพื้นที่ตรงนี้ได้ แต่ว่าทางผู้รับเหมายังไม่ติดต่อมา และได้ประสานทางกองคลังว่าจะต้องทำ
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ไว้ แต่ในเรื่องการขอขยายเวลานี้  ทางผู้รับเหมาได้เอ่ยมาว่าจะขอขยายระยะเวลาได้
หรือไม่ ทางกองคลังได้ตอบกลับไปว่าไม่มีเหตุให้ต้องขยายเวลาให้ และทางโซนบนยังไม่ได้ประสานว่าจะใช้
พื้นที่ใดในการพักหินคลุก และว่าจะขอนำเรียนปรึกษากับทางสมาชิกสภาว่าพอจะมีพื้นที่ที่สามารถใช้พักกอง
หินคลุกบ้างหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 
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         นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ในเรื่องของพ้ืนที่ใช้พักกองหินคลุก ดิฉันของเสนอพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือใช้ในการพักกองหินคลุก ซึ่งพ้ืนที่ตรงนั้น
ได้มีการปรับเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว ถ้าว่าหินคลุกเข้ามาพื้นที่นั้นคงจะแห้งแล้ว เพราะว่าคราวที่แล้วโครงการจาก
โซนบนจะนำมากองไว้ตรงนั้น  ให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้เข้าไปดูได้ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
เพราะว่าที่ตรงนั้นไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้าง หรือว่าสิ่งกีดขวาง 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ที่ได้เสนอพื้นที่ที่ใช้พักกองหินคลุก และผมจะประสานไปอีกที   
และขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ในเรื่องของโครงการโอเวอร์ เลย์เสริมผิวจราจรที่
ได้ไปสิ้นสุดที่สะพานเชื่อมต่อระหว่างตำบลม่อนปิ่นกับตำบลสันทราย และได้ปรึกษากับทางผู้รับเหมาแล้วว่า
โครงการได ้ไปส ิ ้นส ุดตรงนั ้นพอดี ถ ้าจะให้นำยางไปปูบนสะพานเกรงว ่าสะพานจะพังเส ียหายได้                   
เพราะว่าจะต้องใช้รถบดอัด และอีกอย่างหนึ่งสะพานตรงนั้นสภาพการใช้งานเก่ามาก อาจจะทำให้เกิดความ
เสียหายไม่ว่าจะเป็นผู ้รับเหมาเองและส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะว่าได้ให้อนุญาตให้
ดำเนินการ และได้ปรึกษาทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 แล้วว่าจะนำยางมะตอยที่มีอยู่ จะนำเอายางมะตอยไป
ลงให้เพราะว่าไม่เยอะเท่าไหร่ และจัดใช้เครื่องบดอัดเครื่องเล็กของเราบดอัดให้ เพราะว่าสะพานตรงนั้นต้อง
ได้รับการก่อสร้างใหม่อยู่แล้ว จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ในระดับหนึ่ง 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

         นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 8 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ พอดีว่าในเรื่องนี้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะปรึกษากับทางเทศบาลตำบล
สันสันทรายในการแก้ไขปัญหาว่าจะแบ่งกันรับผิดชอบคนละครึ่ง และทางผู้อำนวยการกองช่างได้พูดไปอีก
อย่าง อยากต้องการความชัดเจนว่าจะดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไร ขอให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องการปูยางมะตอยบนสะพาน ถ้าผมให้ทางผู้รับเหมาไปทำจะไม่เป็นการดี เพราะว่า
ถ้าเกิดให้ผู้รับเหมานำรถบดอัดลงและสะพานเก่ามากอาจจะพังลงมาได ้และอยู่นอกเหนือจากโครงการของเรา
แล้ว ผมไม่อยากที่จะไปเสี่ยงยังจุดนั้น ถ้าจะทำการซ่อมแซมก็ได้อยู่ แต่ว่ายางมะตอยของเราก็มีอยู่เอายาง                
มะตอยของเราไปลงจะดีกว่า เพ่ือเป็นการบรรเทาในเบื้องต้น เพราะว่าสะพานตรงนั้นจะต้องได้รับการก่อสร้าง
ขึ้นมาอยู่ดี เพราะว่าโครงการได้มีอยู่ในแผน 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
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         นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภา
ค่ะ ขออนุญาตสอบถามในเรื ่องของรางระบายน้ำที่เชื ่อมต่อระวางหมู่ ที ่ 9 บ้านเวียงหวายและ หมู่ที ่ 6             
บ้านหัวนา คือว่ารางระบายน้ำใหม่นี้จะสูงและของเดิมนั้นจะต่ำ ทำให้เกิดเป็นความต่าง จะต้องทำอย่างไรดี 
ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของโครงการรางระบายน้ำ ในงบประมาณเงินสะสมของปี 2563 ความยาว 105 
เมตร บังเอิญว่าเมื่อได้ไปลงหน้างานแล้ว ทำได้ไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นที่หญ้าขึ้นรกมาก ในตอนที่ไป
สำรวจไม่เห็นว่ามีรางระบายน้ำอยู ่ตรงช่วงที ่มีการเชื ่อมต่อจะเป็นบ่อพักพอดี เพราะว่าราง ระบายที่ได้
ดำเนินการไปจะไปสิ้นสุดที่บ่อพักพอดี 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 

         นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
แต่กลัวว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นง่ายในการใช้รถใช้ถนน เพราะว่าถ้าเกิดถนนกว้างขึ้น จะทำให้คนใช้ถนนขับ
รถเร็วแล้วจะต้องสะดุดกับที่สูงต่ำไม่เท่ากัน      

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของข้างทางตอนนี้ได้ให้ผู้รับเหมาเอาดินใส่ไปก่อน และเราจะต้องทำโครงการ
ขยายทางจะเป็นคอนกรีตเชื่อมต่อกันไปเลย เหมือนกับที่หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ของทางบ้านสวนชาก็ได้เตรียม
เอกสารไว ้ให้แล้ว จะได้แจ้งให้ทางผู ้ร ับเหมาไปทำการซ่อมแซมให้ คือว ่าให้ทำเป็นคอนกรีตดีกว่า              
ตอนนี้โครงการจะเป็นแค่รางระบายน้ำ พอเสร็จจากรางระบายน้ำก็จะเอาคอนกรีตเข้าไปใส่ให้เป็นโครงการ
ขยายไหล่ทาง เพราะว่าระยะทางนั้นยาวอยู่เหมือนกัน คือตั้งแต่รางระบายน้ำที่ทำการก่อสร้างจนเลยหน้าบ้าน
ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  ขออนุญาตชี้แจงการแก้ไขปัญหาให้อย่างนี้นะครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 

นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
จากคำตอบของผู้อำนวยการช่างที่สะพาน หมู่ที่ 8 ได้ตอบก่ำกึ่ง พอดีว่าทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบอกว่าเป็นเขตของเทศบาลตำบลสันทราย เราไม่สามารถที่จะข้ามไปทำตรงนั้นได้ แต่ถ้าผู้อำนวยการ
ช่างว่าสามารถทำได้ ถ้าเกิดเราไปทำของสันทรายจะทำให้เกิดปัญหาตามมาไหมครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตอย่างที่ผม
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บอกว่าแนวทางก็คือถ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะเข้าไปดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก
เทศบาลตำบลสันทรายในการใช้งบประมาณของเรา แต่ว่าถ้าใช้งบของเทศบาลตำบลสันทรายก็จะต้องขอ
อนุญาตจากเรา ที่ในการทำกิจกรรมนอกเขตรับผิดชอบ เหมือนกับที่เราสร้างฝายที่ใช้งบของสันทรายที่จะต้อง
นำเข้าสภาของโป่งน้ำร้อนพิจารณาแต่ว่าทางโป่งน้ำร้อนจะต้องเป็นผู้เห็นชอบในแบบ ปร.4,ปร,5 เพื่ออนุมัติ
ให้ไปดำเนินการนอกสภา ซึ่งไม่ผิด ในเรื่องนี้ก็เหมือนกัน อย่างเรื่องนี้ที่ได้แบ่งพ้ืนที่จากลำน้ำ ถ้าตำบลสันทราย
จะรับไปดำเนินการจะต้องทำเรื ่องเพื ่อขออนุญาตจากเรา เราก็ไม่ต้องได้เข้าสภา ถ้าสันทรายมาทำให้ 
เหมือนกันถ้าเราดำเนินการจะต้องขออนุญาตจากเทศบาลตำบลสันทราย เพราะว่าทางสภาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกับสภาของทางเทศบาลจะเปิดไม่พร้อมกัน เพื่อให้ทาสภาได้เห็นชอบ เพราะทางสภาจะต้องมีการ
สอบถามเข้ามาว่าทำแล้วจะมีความแข็งแรง ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 
   นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

         นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาค่ะ 
ขออนุญาตเสริมในเรื ่องของส่วนรางระบายน้ำของหมู่ที ่ 6 บ้านหัวนา ในส่วนของที ่ทางท่านเยาวเรศ               
ปัญจะเรือง ได้พูดเมื่อครู่นี้เป็นเคสหนึ่ง ในส่วนเรื่องของดิฉันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของระดับความสูง        
ซึ่งด้วยหลักการและเหตุผลในวันที่ขอจากทางสภาในการขอใช้งบประมาณสะสมเพื่อใช้ เพื่อขยายผิวจราจรใน
ลักษณะพร้อมรางระบายน้ำเพื่อให้เชื่อมกับถนน แต่ถ้ามันไม่ได้เชื่อมกับถนนแล้ว ทางผู้อำนวยการกองช่างว่า
จะเสริมคอนกรีตให้อยู่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ไปสังเกตดูแล้วว่าระดับของถนนกับรางระบายน้ำไม่เท่ากัน รางระบาย
น้ำจะสูงกว่าถนน จะไม่เกิดประโยชน์ในหลักการที่ได้มีการขอจากทางสภา จากที่ 100% จะได้แค่ 30% 
เพื่อที่ต้องการให้น้ำจากทางด้านบนไหลลงมาเพียงแค่นั้นไม่ได้เป็นการเพิ่มพื้นที่ของการจราจรเลย และขอให้
ทางผู้อำนวยการกองช่างได้เข้าไปดูในพื้นที่ดำเนินงานให้ด้วย เพื่อที่จะได้ร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึน ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเรื่องของรางระบายน้ำของ
หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ขอรับทราบและจะดำเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของ
โครงการอื่น จะมีของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เรื่องของถังเก็บน้ำ บ้านนอแล ที่โครงการของเราได้กัน
เงินมา งบประมาณอาจจะน้อยเกินไป เพราะว่าได้มีการเปลี่ยนปีมา ค่าราคาวัสดุอาจมีการปรับราคาข้ึนมามาก 
ผมจะนำไปปรับราคากลางมาให้ใหม่ และจะได้เตรียมนำเสนอให้ทางผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง คงจะต้องใช้ใน
งบประมาณเงินเหลือจ่ายของปี 2564 ต่อไป และโครงการการทำถนน ในเรื่องของดินที่ใช้ในการถมไหล่ทาง
ของถนน ตอนนี้ผมขอรับทราบในเรื่องของปัญหาในเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้ว ในบางโครงการจำกัดด้วยว่าความ
กว้างของถนน บางครั้งถนนแคบเลยไม่ได้ใส่ในเรื่องของไหล่ทางลงไป เพราะว่าจะเป็นเงินงบประมาณที่สูงอยู่
เหมือนกัน คือถ้าไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตลอดแนว เช่น 100 เมตร สองข้างทาง ก็ 100 เมตรแล้ว ต้อง
ใช้ดินอยู่หลายคิวอยู่ ถ้าเราใส่ได้ไม่ทั้งหมดจะมีในเรื่องของปัญหาการตรวจรับงานจ้าง เรื่องนี้ขอนำเรียนไว้
อย่างนี้ครับ แต่ว่าถ้ามีความประสงค์จะใส่ดินลงไปก็ได้ แต่ว่าอาจจะต้องใส่เป็นบางช่วง ผมก็จะได้คิดให้อยู่        
แต่ว่าในการไปบังคับใช้กับแบบแปลนก็อยู่ที่กรรมการตรวจงานจ้างอยู่ด้วยเหมือนกัน ว่าถ้าผู้รับเหมาใส่ดินให้
ไม่ครบจะมีปัญหาในการตรวจรับงานหรือไม่ เพราะว่าในการตรวจรับจะต้องดูตามแบบแปลน ถ้าจะให้ลงไป
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เป็นคิวสามารถที่จะทำให้ได้ แต่ว่าถ้าจะให้ลงปริมาณไม่สามารถที่จะทำให้ได้ เช่น ขนาดไหล่ทางกว้าง 0.50  
เมตร ยาวสุดตลอดสาย บางครั้งก็จะเป็นปัญหาต่อผู้ที่ควบคุมงาน และผู้ที่ตรวจรับงาน เรื่องนี้เป็นเรื ่องที่
ลำบากใจอยู ่เหมือนกัน แต่ถ้าว่าโครงการไหนที่ทางท่านสมาชิกสภามีความประสงค์จะให้ใส่ไหล่ทางให้         
ผมก็สามารถทำให้ได้ แต่ต้องดูที่สภาพของพื้นที่ด้วย และดุลยพินิจอีกที เพราะว่าผมเป็นผู้ออกแบบและที่ได้
พิจารณาอย่างนี้ เพราะว่าเพื่องบประมาณที่จะได้ประหยัดขึ้น แต่ว่าถ้าทางท่านสมาชิกสภามีความเห็นเป็น
อย่างอื่น ตอนที่ได้มีการทำแบบแปลนสามารถแจ้งเข้ามาได้ เพื่อจะให้เกิดความรัดกุมที่สุดครับ เพราะว่าเรา
ทำงานหลายฝ่าย ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา
ครบั ขออนุญาตในส่วนของไหล่ทาง ที่ผมได้ยกตัวอย่างมานั้นไม่ได้เป็นงานในโครงการของหมู่ที่ 13 แต่ว่าเป็น
โครงการของทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ที่ได้ถามว่าดินที่ได้ขุดออกไปจะต้องทำอย่างไรกับทางผู้รับเหมา เพราะว่า
วันนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ของทางกองช่างได้เข้าไปพูดกับชาวบ้านว่าดินของหมู่ที่ 4 ที่จะถมไหล่ทางนั้นไม่เกี่ยวกับ
ผู้รับเหมา จะต้องให้ทางชาวบ้านซื้อดินมาถมข้างทางเอง ผมจึงได้ยกตัวอย่างของโครงการของทางหมู่ที่ 13   
ว่าไหล่ทางของทางบ้านเด่นชัยซึ่งได้จบไปแล้ว ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับ ต้องแจงในเรื่องของประเด็น
คำถามของทางสมาชิกสภาด้วย เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ของหมู่บ้านของผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขอบไหล่ทางเลย
นะครับซึ่งเรื่องนี้ได้จบไป ผมแค่ยกตัวอย่างในหมู่บ้านให้ทางสภา ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตประธานสภาครับ เมื่อครู่นี้ไม่ได้เข้ามา แต่ว่าได้
รับทราบในเรื่องของปัญหาอยู่อาจจะมีการชี้แจงอย่างนี้ ในโครงการของ หมู่ที่ 4 เป็นเรื่องของคลองส่งน้ำ 
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ ในเรื่องปัญหาตรงนี้ต้องได้มาพูดกันของกรรมการตรวจรับงานจ้างกับ
ทางผู้รับเหมา ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานจ้าง ขออนุญาตตอบข้อสอบถามตรงนี้ และจะต้องดูในข้อเท็จจริงด้วยว่า
สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้เข้ามาดูด้วย และคณะกรรมการของทางหมู่บ้านก็มีอยู่ 
ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ ขอใช้เวลาตรงนี้อยู่ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

        นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามเรื่องถังเก็บน้ำของบ้านนอแล ที่ทางท่านผู้บริหารบอกว่าจะมีแผน
เพ่ิมเติมให้กับหมู่บ้านที่จะทำในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องนี้เป็นหัวใจหลักของทางหมู่บ้าน ได้ทำกัน
ตั้งแต่โครงการร้อยใจรักษ์ และได้ดูกันหลายๆ รอบแล้ว และโครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการสักที ทำให้เกิดคำถาม
ตามมา ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ผิดระเบียบของให้ทางผู้บริหารได้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมพิจารณาดำเนินการให้ด้วย 
ขอบคุณครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

        นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภา
ครบั ขออนุญาตเสริมทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทางผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องโครงการของ
หมู่ที ่ 14 เรื ่องก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านนอแล ทุกครั้งที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมที่โครงการหลวงอ่างขาง           
ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เข้าร่วมในการประชุม โครงการที่จะลงไป
ช่วยเหลือหมู่บ้านนอแลว่ามีโครงการอะไรบ้าง ที่จะต้องได้รายงานมีอะไรบ้าง ผมก็ได้ชี ้แจงว่ามีโครงการ
ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านนอแล ซึ่งใช้งบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพราะฉะนั้นแล้ว 
ผมอยากจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างและทางผม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะเข้าไปดูแล
อยู่ ว่าจะต้องดำเนินการแข้ไขอย่างไร ถ้าในเรื่องของหมู่ที่ 11 เราจะดำเนินการให้ และไม่ได้ลืมทางพ่ีน้องทาง
บนดอยเลย ถ้ามีเร ื ่องอะไรที ่ว่าขาดตกบกพร่อง ทางคณะผู ้บริหารขอรับไปพิจารณา เพื ่อนำไปแก้ไข                
ถ้ามีปัญหาสามารถมาพูดคุยกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าผมเป็นการส่วนตัวได้ เพื่อที่จะ
ได้ให้ดำเนินการแก้ไขให้ทันถ่วงที ตอนนี้ได้มีปัญหาเข้ามาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำป่าไหล
หลาก ซึ่งวันนั้นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ไปดูในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่ขุนมาว ซึ่งปีนี้มี
น้ำป่ามากอยู่เหมือนกันนะครับ อย่างไรแล้วขอให้ทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านช่วยเหลือทางพี่น้องชาวบ้าน   
ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่ง อย่างเช่นเมื่อวานนี้
ทางพี่น้องทางบนดอยไม่ค่อยมารับการฉีดวัคซีน อยากจะให้ทางท่านสมาชิกสภาได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ทาง        
พี่น้องชาวบ้านให้มารับการฉีดวัคซีนให้มาก อย่างเมื่อวานนี้ทางพี่น้องชาวบ้านทางด้านโซนล่างมารับการฉีด
วัคซีนมาก เพื่อให้เป็นการป้องกันการติดเชื้อไววัสโควิด 19 ถ้าครั้งต่อไปมีการบริการรับฉีดวัคซีนอีกขอฝาก
ทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางพี่น้องชาวบ้านให้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เยอะกว่านี้ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 

        นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องของท่อที่ทางท่านรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ไปขุดออกให้ ที่ทางท่านนายกว่าจะประสานขอท่อเก่าจากหน่วยงานอื่น ว่าเรื่องนี้ได้ไปถึง
ไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ  ขออนุญาตตอบใน
ข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ซึ่งได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ ไปแล้ว ท่อน่าจะอยู่ที่
หน้า 1 เมตรขึ้นไปแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการตอบกลับมาว่าอย่างไร อาจจะต้องใช้งบประมาณของเรา เพื่อให้แก้ไข
เรื่องตรงนี้ให้แล้วเสร็จไป เพราะว่าถ้าลงท่อและถมที่แล้วหมู่บ้านสามารถจะใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ได้ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู ้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเรื ่องของหมู่ที ่ 12        
บ้านม่อนปิ่นใต้ ในเรื่องบริเวณที่ได้ไปแก้ไขก็ต้องไปดูก่อนว่าจะทำการปรับปรุงอย่างไร ว่าจะให้เป็นท่อข้าม 
หรือว่าเป็นกำแพง ในวัตถุประสงค์ที่จะใช้ว่าต้องการอย่างไร เพราะที่จะได้คิดและออกแบบได้ และอย่างกรณี
ของหมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย เมื่อวานได้เข้าไปดูให้แล้วในเรื่องของท่อกลมที่ลำเหมืองตีนดอย ที่จะขอทำให้เป็น
ท่อเหลี่ยม ไปวัดดูกับทางเจ้าของร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆ เขาบอกว่าอยากจะให้ทำเป็นท่อลอดเหลี่ยม เพราะว่า
ตอนนี้เป็นท่อกลมจะมีน้ำได้เอ่อขึ้นมาก ต้องการที่จะให้ทุบที่คลองส่งน้ำ ที่รับน้ำจากลำเหมืองจากวัดเวียง
หวายลงมา ตัวนั ้นจะขออนุญาตทุบสัก 2.5 เมตรเพื ่อให้น้ำสามารถไหลมาหากันได้ เรื ่องนี ้อยากจะขอ
ความเห็นจากทางสภาด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 

        นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างว่าถ้าทำเป็นกำแพงกับวางท่ออย่างไหนจะดีกว่ากันครับ   
เพ่ือว่าจะไม่ได้มีปัญหาในวันข้างหน้า 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

      นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตสอบถามเรื่องที่จะให้ทุบที่คลองส่งน้ำ ที่รับน้ำจากลำเหมืองจากวัดเวียงหวายลงมา ตัวนั้นจะ
รวมกับอันเก่าที่มีช่องอยู่แล้วใช่ไหมครับ ที่จะเพ่ิมออกไปทางข้างอีกเมตรกว่าใช่หรือไม่ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
ขออนุญาตประธานสภาครับ ตรงที่เราจะทำการทุบเป็นทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวของ
คลองส่งน้ำ ถ้าจะทำก็จะต้องขอความเห็นจากทางสภาไว้ด้วย จะทุบตรงช่วง  2.50 เมตร เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก เดิมนั้นมีช่องอยู่นิดเดียว 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

         นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ เรื่องนี้ถ้ามาขอความเห็นจากทางสภาแล้ว ผมอยากรู้ว่าความเห็นของเจ้าของพื้นที่ ว่าจะมีผลกระทบต่อ
เจ้าของพ้ืนทีห่รือไม่ ทางเจ้าของพ้ืนที่จะสามารถที่จะตอบได้ ถ้าจะให้มาขอทางสภา ทางสภาก็จะต้องถามทาง
เจ้าของพ้ืนที่ก่อนเหมือนกัน ว่าจะเกิดผลกระทบตามมาหรือไม่ เพราะว่าผมเป็นห่วงตรงนี้ครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

      นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตประธานสภา
ครับ ขออนุญาตชี้แจงทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 15 คือว่าในเรื่องนี้ ที่ผมได้เอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์เมื่อวนันั้น 
คือว่าทางส่งน้ำจากคลองข้างวัดเวียงหวายลงมา ซึ่งตามปกติแล้ว คลองนี้จะกว้างอยู่ประมาณ  2 เมตรกว่า 
แล้วในตอนที่ได้ทำรางระบายน้ำ คลองส่งน้ำเหมืองตีนดอย ได้ทำให้คลองที่ลงมาจากวัดเวียงหวายนั้นแคบลง
เหลือแค่ 0.80 เมตร แล้วพอเวลามีน้ำหลากเข้ามาจะเยอะ แล้วมีเศษไม้มาขวางทางเดินน้ำ จะทำให้น้ำระบาย
ไม่ได้แล้วจะไปท่วมยังพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่เคยมี จะระบายได้สะดวก ก็เลยว่าถ้ามีโอกาสจึงได้
ปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการกองช่างดู ว่าจะเจาะให้ทางระบายน้ำเพิ่ม ถ้าถามว่ามีผลกระทบหรือไม่       
ขอตอบว่าไม่มีครับ เพราะว่าตัวของระดับน้ำที่ใช้ในการเกษตรกับตัวของคลองที่ว่านี้จะอยู่คนละระดับกัน         
ตัวของคลองส่งน้ำลำเหมืองตีนดอยจะต่ำกว่าครับ ส่วนที่จะทำการทุบออกจะสูงกว่า ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร 

      นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตอธิบายของทาง หมู่ที่ 4 เรื่องของคลองส่งน้ำ เมื่อตะกี้นี้ทางท่านผู้อำนวยการกองช่างยังไม่ได้เข้ามา 
คือว่าอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้เข้าไปดูหน้างานให้ที ว่าให้ได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาให้เข้าใจกัน 
เพราะว่าถ้าจะส่งงานแล้วไม่เร ียบร้อย ผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาตามมา แล้วจะทำการแก้ไขอะไรไม่ได้             
เพราะว่าพื้นท่ีของหลังบ้านของนางวันเพ็ญ พ่ึงไทย เมื่อก่อนได้รุกล้ำลำน้ำ เพราะว่าน้ำได้ท่วมบ้านแล้วได้มีการ
ถมดินกันไปเรื่อย ๆ และตอนนี้คือว่าเราได้แนวคลองแล้ว และตอนนี้คือว่าเขาต้องการที่จะได้พ้ืนที่จริงของบ้าน 
แล้วจะได้นำเอาที่ดินเข้ามารังวัด ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาจนติดขอบของคลองส่งน้ำ ถ้าได้มีการถมดินเรียบร้อย     
เขาก็จะได้นำเจ้าหน้าที่มารังวัดว่าพื้นที่จริงของเขามีอยู่เท่าใด เพื่อที่ทำการก่อสร้างกำแพงบ้าน ขอฝากทาง
ท่านผู้อำนวยการเข้าไปดูให้ทีครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 

      นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตประธานสภาครับ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องท่อลอดเหลี่ยมของหมู่บ้านสวนชา ที่หน้าโรงหมู โครงการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะว่าเดียวนี้ตรงกลางนั้นได้เป็นรูแล้วครับ รู้สึกท่อนั้นได้มีการทรุดตัวแล้ว ถ้าจะแก้ไขโดยนำยางมะตอยไป
ใส่ จะเป็นการเสียเวลา ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง   
ขออนุญาตประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เรื่องก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมของ หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งแบบให้กับทางห้องคลังแล้ว และจำทำการเช็ค
ราคากลางว่าเรียบร้อยหรือยัง ขอนำเรียนไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีท่านสมาชิกสภาต้องการจะสอบถามอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีแล้ว ทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ  มีเรื่องที่จะแจ้งให้
ทราบนะครับ ตั้งแต่นี้ไปจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศ มีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก เรื่องของการที่จะร้อง
ของในเรื่องของเครื่องจักร ในแต่ละพ้ืนที่และทุกงานต้องอยู่ในกระบวนการ รวมทั้งฤดูฝน ที่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อ 
รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่องของภัย ให้ทำการแจ้งเข้ามาที่ฝ่ายป้องกันขององค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น และได้รับการประสานมาจาก นพค.32 ในการร้องของเครื่องจักร ในกรณีที่มีเห็นภัยธรรมชาติ        
ซึ่งตอนนี้ทาง ปภ. ของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ต้องรองทาง ปภ.ของจังหวัด
ประกาศอย่างเดียว ที่จริงแล้ว อาทิตย์นี้ถ้าได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ และให้ทางกองช่างได้ออกสำรวจ ก็จะมีการ
ลงเก็บข้อมูลของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้วยขุนมาวทั้งสาย เพราะว่าหน้านี้ใกล้ที่จะเข้าสู่
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เพราะว่าถ้ามีเรื่องการประกาศเป็นภัยพิบัติก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น และในเรื่องของ
การแจ้งงานซ่อมบำรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อจะได้เร่งดำเนินการควบคู่กันไปด้วย         
อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง ก็ต้องรอให้หมดหน้าฝนนี้ก่อน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก็จะเข้ามาแล้ว ถ้าเข้ามาแล้วผมจะประสานให้ทางสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้าน ว่าจะทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟ
อย่างไร ตอนกลางคืนผมก็ได้ออกสำรวจอยู่เหมือนกันว่าจะไหนที่มีการซ้ำซ้อนกัน เพื่อที่จะต้องขยับขยายจุด 
และไม่รู้ว่าจะคิดเหมือนกันกับทางท่านสมาชิกสภาหรือไม่ เพื่อที่จะได้ขยับขยายให้ควบคุมทั่วพื้นที่ให้ได้มาก
ที ่ส ุด เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาในหลายๆ เรื ่อง ส่วนอีกเรื ่องหนึ ่งที ่ทางท่านนายอำเภอฝางได้ฝากมา               
เรื่องของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวานท่านนายอำเภอได้มาท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นและได้ติดในงานส่งศพที่ป่าช้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้เห็นการส่งศพจึงได้ตำหนิว่า
ได้เอาพื้นที่ในตำบลม่อนปิ่นเข้าไปพูดในที่ประชุมว่าจริงๆ แล้วงานขาวดำ ทางศูนย์ สคบ.ของตำบลม่อนปิ่น
จะต้องไปคุยกับคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นในเรื่องของงานขาวดำ มีในเรื่องของมาตรการควบคุมอยู่ คือขอความ
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

         นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 8 ขออนุญาต
ประธานสภาครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวขอเพิ่มไฟฟ้าอีก
จำนวน 3 จุดครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ข้อสอบถามที่ทางท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามา ทางผู้บริหารก็ได้ตอบครบทุกคำถามแล้ว ในการประชุม
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีในเรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระท่ี 2,3 ก็ได้มีมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว 
และเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นที่ เสนอในสภาเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้การพัฒนา
ภายในตำบลม่อนปิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในวันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้เดินทางกลับบ้านด้วย
ความสวัสดิภาพ ขออนุญาตปิดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ไว้เพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ  

ปิดการประชุม   -   12.00 น. 
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                            (นายสุทธิพร  สุภา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 3 
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                                            (ลงชื่อ) 

(นายสมนึก จันทร์หอม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
 
 
 
 


